

XÂY DỰNG ĐẢNG

Vững vàng trên hành trình xây dựng nông thôn mới

(Tiếp theo trang 1)



Mô hình tích tụ ruộng đất trồng măng tây cho thu nhập cao tại xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Các cơ chế, chính sách được ban hành và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đã xây dựng tổng hợp nguồn lực của các cấp, các ngành và nguồn lực của nhân dân, các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng NTM và phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. 3 năm (2018 - 2020) đã lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn chương trình, dự án của trung ương và nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn đạt 6.698,73 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng NTM được tăng cường, tạo nên diện mạo mới của nhiều xã, thôn khang trang, sạch đẹp.

Cùng với đó, việc thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu nổi bật, luôn là lĩnh vực dẫn đầu khu vực về phong trào sản xuất nông nghiệp. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển sản xuất, tập trung cho thâm canh, tăng hiệu suất sử dụng đất, đưa giống mới vào sản xuất, cơ giới hóa, xây dựng các công trình thủy lợi... được tỉnh quan tâm. Phong trào xây dựng NTM tạo tiền đề để nông dân nhận thức và thay đổi tư duy sản xuất, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được hoàn thiện và có tính đồng bộ, tạo điều kiện để sản xuất hàng hóa phát triển; cơ giới hóa được đẩy mạnh và áp dụng ở tất cả các khâu trong sản xuất.

Đã hình thành một số mô hình sản xuất quy mô lớn mang lại hiệu quả cao cả trong chăn nuôi và trồng trọt. Thương mại nông sản

ngày càng phát triển, đã có mặt hàng thâm nhập được vào các thị trường khó tính như châu Âu (mỗi năm xuất khẩu khoảng 10.000 tấn gạo).

Các doanh nghiệp tích cực tham gia tạo ra các chuỗi liên kết trong sản xuất hàng hóa với nông dân; tư tưởng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn được hình thành và mở rộng, xuất hiện ngày càng nhiều các hình thức tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xuất hiện ngày càng nhiều các hình thức tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 22.169,58ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản, trong đó diện tích đất tích tụ, tập trung theo hình thức thuê đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 7.883,58ha, bằng khoảng 7% diện tích đất canh tác, vượt mục tiêu Nghị quyết

số 03 (6%); diện tích đất tập trung theo hình thức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ khoảng 14.286ha, bằng khoảng 13% diện tích đất canh tác, vượt mục tiêu Nghị quyết số 03 (10%). Trên địa bàn tỉnh có trên 95% hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp được thông qua HTX, diện tích liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt trên 10.000ha/năm. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã có 17 sản phẩm được đánh giá, phân hạng đạt 4 sao theo quy định của trung ương.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội ở nông thôn có tiến bộ. Hệ thống chính trị ở các xã trong tỉnh được củng cố, kiện toàn; có bước đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 100% số xã đạt

chuẩn NTM, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 03; 100% số huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết số 03; 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 9 xã đang hoàn thiện thủ tục công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50,76 triệu đồng (tăng 9,98 triệu đồng so với năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,35% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 (giảm 1% so với năm 2018). Thái Bình đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Những kết quả đạt được trong 3 năm triển khai Nghị quyết số 03 là rất quan trọng, tạo đà để triển khai thực hiện chương trình hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Với quan điểm xây dựng NTM là một quá trình thường xuyên và liên tục; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải đi vào chiều sâu, thiết thực và hướng tới mục tiêu trọng tâm là làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững; thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế; tập trung rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở các quy định khung của trung ương.

NGÂN HUYỆN



Sản phẩm Cói Tây An của Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An (Tiền Hải) được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Chặn dịch từ các hướng

Từ đầu tháng 8/2021 tới nay, Thái Bình ghi nhận một số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến các công dân Thái Bình trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Qua đây có thể thấy nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất lớn. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đã nêu cao tinh thần "Chống dịch như chống giặc", chủ động, sẵn sàng những điều kiện ứng phó với dịch trong mọi tình huống (đặc biệt là dịp nghỉ lễ 2/9), quyết tâm ngăn chặn dịch từ cửa ngõ vào tỉnh và ở cơ sở.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Hiệp (Quỳnh Phụ) được tái khởi động từ ngày 19/7 với 63 cán bộ, nhân viên lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh. Sau hơn 1 tháng hoạt động, đến ngày 25/8/2021, chốt đã kiểm soát hơn 89.000 phương tiện, hơn 150.000 người vào tỉnh, trong đó yêu cầu quay đầu 840 phương tiện, đưa đi cách ly tập trung 34 trường hợp. Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Công an huyện Quỳnh Phụ, Trưởng chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Hiệp cho biết: Lực lượng liên ngành chấp hành nghiêm chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả người và phương tiện từ tỉnh ngoài lưu thông qua chốt đều được yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ theo quy định, khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm tại chỗ nếu phát hiện. Những trường hợp đi về từ vùng không có dịch và không áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng tiến hành đóng dấu kiểm soát để vào tỉnh. Trường hợp lưu thông từ vùng có dịch, chúng tôi yêu cầu 5.000 trường hợp đăng ký tờ khai trên phần mềm quản lý, trong đó gần 4.000 trường hợp đủ điều kiện vào tỉnh.

Là một trong những đơn vị tích cực thực hiện đăng ký thông tin khai báo cho công dân trên phần mềm quản lý di biến động, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Tân Đệ đã đăng ký được gần 1.600 lượt công dân. Thiếu tá Đỗ Hồng Linh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Qua quá trình triển khai cho thấy, tính năng phần mềm quản lý di biến động của người ra, vào vùng dịch rất hiệu quả trong việc truy vết lộ trình di chuyển của các F0, F1, F2 (nếu có) thuận lợi, nhanh chóng và chính xác.

Cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, gần 1.800 tổ tự quản phòng,



Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Hiệp (Quỳnh Phụ).

người từ Hà Nội và các tỉnh lân cận trở về Thái Bình có xu hướng tăng, nhất là từ khi thành phố Hà Nội quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến ngày 6/9/2021. Tuy nhiên, gần đây cũng xuất hiện tình trạng một số người dân về ở lại các tỉnh Nam Định, Hưng Yên hoặc Hà Nam và hôm sau đi xin giấy xét nghiệm Covid-19 để vào Thái Bình. Khi các lực lượng kiên quyết không cho những trường hợp này

chống dịch Covid-19 được coi là lực lượng "hạt nhân" ở cơ sở góp phần quan trọng để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả.

Phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) có gần 5.000 hộ với 15.620 nhân khẩu. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường đã thành lập 13 tổ tự quản phòng, chống dịch với gần 80 thành viên. Thời gian qua, các tổ đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bám cơ sở để nắm bắt tình hình biến động nhân khẩu ở địa phương đồng thời giám sát chặt chẽ từng người đi về trên địa bàn và những người đang cách ly tại nhà.

Bà Vũ Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu cho biết: Các thành viên tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 làm việc với tinh thần tự nguyện, giúp chính quyền địa phương nắm bắt, cung cấp thông tin các trường hợp đi về từ vùng có dịch để Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường có phương án cách ly, xử lý kịp thời. Ngoài ra, các tổ còn thực hiện tốt nhiệm vụ nhanh chóng truy vết, tuyên truyền, vận động 100% hộ dân ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Bùi Hữu Quảng, tổ trưởng tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 khu dân cư số 2, phường Hoàng Diệu chia sẻ: 6 thành viên trong tổ trực tiếp giám sát chặt chẽ số người đi, đến khu dân cư, kiểm soát người ra, vào địa bàn để nắm bắt cụ thể từng trường hợp, để đăng truy vết khi xảy ra dịch bệnh. Các trường hợp đi về từ các tỉnh, thành phố, vùng có dịch đều được thống kê, lập danh sách, hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Vừa qua, tổ đã phát hiện 4 trường hợp về từ Hà Nội, chúng tôi đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của phường để đưa đi cách ly tập trung.

Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, sự thiếu ý thức của một số cá nhân có thể làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Vì vậy, ngoài việc kiểm soát chặt người đi và phương tiện ra, vào tỉnh của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo các lực lượng, các thôn, tổ dân phố tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình di biến động dân cư, kịp thời phát hiện các trường hợp từ vùng có dịch trốn qua các chốt kiểm soát dịch về địa phương, xử lý nghiêm theo quy định.

TẮT ĐẠT - TRINH CƯỜNG

Ghi nhận ca mắc nội sinh, chủ động phòng, chống sốt xuất huyết

Thành phố Thái Bình vừa xuất hiện 1 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) nội sinh tại tổ 9, phường Trần Lâm. Đây là trường hợp mắc SXH nội sinh đầu tiên trên địa bàn phường và là trường hợp thứ hai của thành phố trong năm nay.

Ngày 14/8, khi có biểu hiện sốt trên 39°C, chóng mặt, đau đầu, bệnh nhân mua thuốc về điều trị nhưng không đỡ. Ngày 16/8, bệnh nhân đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Lão khoa Phước Hải (thành phố) với chẩn đoán theo dõi SXH. Ngày 17/8, sau khi nhận được thông báo của Bệnh viện Lão khoa Phước Hải về trường hợp nghi mắc SXH, Trung tâm Kiểm soát

bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tiến hành điều tra, xử lý ổ dịch, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh. Kết quả điều tra còn trùng tại 30 gia đình xung quanh nhà bệnh nhân, chỉ số nhà có muỗi ở mức nguy cơ cao. Đặc biệt, 1 tháng gần đây bệnh nhân không đi đầu xa, xung quanh nhà bệnh nhân và nơi làm việc không có ai có biểu hiện bệnh như bệnh nhân. Ngày 18/8, bệnh nhân được chuyển sang điều trị tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh với kết quả xét nghiệm IgG/IgM dương tính với SXH.

Bệnh SXH là bệnh không lây trực tiếp từ người sang người, bệnh được

truyền sang người qua muỗi đốt và bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nếu phát hiện muộn, không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể để lại hậu quả nặng nề, thậm chí gây tử vong. Những năm gần đây, SXH vẫn là bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ mắc cao tại Việt Nam, hàng năm ghi nhận nhiều ca tử vong do căn bệnh này gây ra. Trong những ca tử vong do SXH, có nhiều ca không đến viện mà tự điều trị tại nhà.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 9 trường hợp mắc SXH, trong đó có 2 ca SXH nội sinh đều ở thành phố: xã Đông Hòa 1 ca, phường Trần Lâm 1

ca. Mặc dù số trường hợp mắc SXH giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước song do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều người dân e ngại khi có biểu hiện bệnh mà không đến khám, điều trị tại bệnh viện gây thêm khó khăn cho công tác phát hiện ca bệnh. Đáng lưu ý, phần lớn các trường hợp bệnh diễn biến nặng do người bệnh chủ quan, tự điều trị tại nhà.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã và đang tiếp tục chỉ đạo sát sao các trung tâm y tế huyện, thị trấn tăng cường triển khai các biện pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh huyết, nắm chắc đối tượng, giám sát chặt chẽ



Khử khuẩn môi trường, diệt muỗi, phòng, chống sốt xuất huyết tại khu dân cư.

các ca bệnh để có phương án chủ động để phó khi có tình huống xảy ra. Thực hiện nghiêm công tác giám sát chỉ số côn trùng, véc-tơ truyền bệnh, giám sát, điều

tra, thống kê ca bệnh, dịch truyền nhiễm, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi... Cùng với đó, rà soát, thống kê, bổ sung, bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị,

sẵn sàng tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời khi xảy ra dịch.

Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân, trong điều kiện thời tiết nắng nóng dần

xen là môi trường thuận lợi để muỗi truyền bệnh SXH phát triển, gia tăng nguy cơ thành dịch. Mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp tử vong và không xuất hiện các ổ dịch lớn nhưng đối với loại bệnh truyền nhiễm này, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc-xin phòng, chống hiệu quả. Biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất là diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy, phòng, chống muỗi đốt và giữ vệ sinh nhà ở đúng như môi trường xung quanh. Khi có dấu hiệu SXH như: sốt cao đột ngột 39 - 40°C; tình trạng sốt có thể kéo dài và rất khó hạ sốt; đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu; đau nhức khớp và cơ; buồn nôn... người dân cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị, tránh trường hợp nhập viện muộn khiến bệnh diễn biến nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

HOÀNG THIA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)